

## งบอัดฉีดเกษตรกร...มาถูกทาง

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์

[www.tanitsorat.com](http://www.tanitsorat.com) / [facebook.com/tanit.sorat](https://facebook.com/tanit.sorat)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

ประเทศไทย เกษตรกรเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศด้วยจำนวนประมาณ 23.7 ล้านคน โดยร้อยละ 56.5 เป็นเกษตรกรชาวนาซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งมีที่ดินทำกินไม่พอเพียง หรือไม่มีที่ดินทำกินกลายเป็นผู้เช่าในที่ดินนายทุนหรือเป็นแรงงานเกษตรรับจ้าง ปัญหาของเกษตรกรทั้งชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน มีปัญหาคล้ายกันคือราคาผลผลิตตกต่ำแต่ปัจจัยต้นทุนการผลิตสูง อีกทั้งปัญหาความไม่แน่นอนของดิน ฟ้า อากาศ โดยมีเกษตรกรเพียงร้อยละ 23 เข้าถึงระบบชลประทานที่เหลืต้องพึ่งเทวดา ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าภูมิภาค

จากการที่ผลผลิตของเกษตรกรอยู่ในสภาวะตกต่ำต่อเนื่อง เช่น ยางพาราราคาตกต่ำมาโดยตลอด เป็นเวลากว่า 3-4 ปีแล้ว ขณะนี้ราคาน้ำยางสดขายได้กิโลกรัมละ 35-37 บาท ทั้งที่ต้นเดือนยังขายได้ 45-46 บาท/กิโลกรัม สำหรับข้าวเปลือก 5 % ความชื้น 15 % ขายได้ตันละ 8,000 บาท หากความชื้นสูงกว่านี้ อาจขายได้เพียงตันละ 6,000-7,000 บาท ทำให้รายได้ไม่พอเพียงต่อการดำเนินชีวิต ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกับดักของหนี้สินครัวเรือน ไม่สามารถพึ่งพาตนเอง ถูกเอารัดเอาเปรียบ การช่วยเหลือจากรัฐในอดีตมักแฝงด้วยการเมือง ผลประโยชน์และคอร์รัปชัน รวมถึงการช่วยเหลือแบบพอไปที ทำให้สภาพของเกษตรกรไทยมีความอ่อนแอ

ก่อนหน้านี้ดูเหมือนทางรัฐบาลไม่พยายามเข้าไปแทรกแซงราคาหรือช่วยเหลือเกษตรกร เพราะไม่ต้องการชำระรายประชาชนเหมือนรัฐบาลที่ผ่านมา แต่เกษตรกรไทยถูกปล่อยปละละเลยมานานจนถึงขั้นช่วยตนเองไม่ได้ หากจะแก้คงต้องค่อยๆแก้ไข อีกสภาวะการทางเศรษฐกิจและการเมืองอยู่ในสภาวะไม่ปกติ เรื่องแก้ปัญหาโครงสร้างเกษตรกรคงต้องทำไปแต่ผลคงอีกไกล จำเป็นที่จะต้องเร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวข้องกับปากท้องและหนี้สินของเกษตรกร ดังนั้นมาตรการที่รัฐบาลกำลังจะนำมาใช้ในการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการอัดฉีดงบประมาณกว่า 50,000 ล้านบาท จึงเข้ามาถูกทางในช่วงจังหวะที่ถูกต้อง โดยมาตรการหลักๆ เช่น **มาตรการแจกคูปองให้เกษตรกรเพื่อแลกซื้อวัสดุการเกษตร** มาตรการนี้ดีเพราะช่วยต้นทุนเกษตรกรได้ตรงจุด แต่ต้องระมัดระวังร้านค้าที่เข้าโครงการ อาจโกงราคาหรือ

จำหน่ายสินค้าด้วยคุณภาพ อีกทั้งคุ้มครองต้องแจกเกษตรกรทุกกลุ่มอาชีพ รวมทั้งกลุ่มผู้ใช้แรงงานในภาคเกษตรซึ่งเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนแรงงานเกษตรทั้งประเทศซึ่งมีประมาณ 11.7 ล้านคน

สำหรับมาตรการ**เงินช่วยเหลือบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งชุมชนละ 1.0 ล้านบาท** ซึ่งคงต้องรอความชัดเจนซึ่งนับว่าจะเป็นโครงการสร้างงานในชนบท เช่น ถนนหมู่บ้าน งานก่อสร้างต่างๆ ซึ่งมีชุมชนอยู่ในข่ายประมาณ 3,052 ตำบล ซึ่งการช่วยเหลือควรกระจายไปในจังหวัดที่มีปัญหาภัยแล้งจริงๆ โดยเฉพาะภาคอีสานและภาคเหนือ และโครงการควรเน้นการใช้วัสดุอุปกรณ์และแรงงานในพื้นที่ โครงการควรจะเป็นประโยชน์ เช่น ขุดบ่อน้ำ ฝายกั้นน้ำ หรือที่กักเก็บน้ำ ใช้ในการอุปโภค-บริโภค แต่ปัญหาคือแรงงานในชนบทของไทยครึ่งหนึ่งเป็นแรงงานเด็กและแรงงานคนอายุค่อนข้างมาก โครงการที่ออกมาควรให้สอดคล้องกับสภาพจริง มิฉะนั้นเงินจะตกไปอยู่ในมือผู้รับเหมา กลุ่มอิทธิพลผูกขาด ซึ่งเน้นการใช้เครื่องจักรทุ่นแรง กลายเป็นการช่วยไม่ถูกคนเสียเงินไปเปล่าๆ

นอกจากนี้ดูเหมือนว่ารัฐบาลจะใจถึงในการที่จะให้ ธกส. พักหนี้ซึ่งควรรวมทั้งการขยายวงดการชำระหนี้และทำให้ทั่วถึงทั้งระบบไม่ใช่แต่เฉพาะชาวนา โดยเฉพาะชาวนายางซึ่งกำลังย่ำแย่อยู่ในขณะนี้ ต้องเร่งเข้าไปช่วยก่อนเป็นลำดับแรกๆ ซึ่งการแก้หนี้ให้เกษตรกรในระยะสั้นๆ ควรทำ อย่าให้ติดเป็นนิสัย มิฉะนั้นก็จะแก้ยาก ซึ่งมาตรการที่กล่าวนี้หากทำได้จริง ทำได้เร็ว ให้ถูกคน ไม่รั่วไหล รับรองได้ว่าถูกใจชาวบ้านและเงินจำนวนนี้เมื่อนำออกไปหมุนเวียนก็จะเพิ่มมูลค่าอย่างน้อย 3 เท่า หรือประมาณร้อยละ 1.3 ของจีดีพี มีผลต่อการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศได้มากพอสมควร อย่างไรก็ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจควรจะครอบคลุมถึงกลุ่มแรงงานรับจ้างในภาคเกษตร เพราะเป็นกลุ่มซึ่งไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือจากรัฐบาล

นอกจากนี้ประเด็นซึ่งอยากฝากไปถึงรัฐบาลคือขอให้มีการกำกับข้าราชการในพื้นที่ซึ่งมีหลายหน่วยงาน หลายกระทรวง ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการต่างทำงานอยู่ในกรอบของหน่วยงานตนเอง ไม่มีการบูรณาการ จะต้องให้มีการประสานงานกัน อย่าใ้เสียรหว่างรัฐบาลจะต้องมีคำสั่งและกระบวนการขับเคลื่อน รวมทั้งการป้องกันการรั่วไหล ไม่เช่นนั้น โครงการมาแล้ว เงินมีแล้ว แต่ติดขัดด้วยระบบขีดจำกัดของหน่วยงานรัฐ เงินไปไม่ถึงมือประชาชน...อย่างนี้เขาเรียกว่าเสียของครับ (สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ทางเว็บไซต์ [www.tanitsorat.com](http://www.tanitsorat.com) หรือ [www.facebook.com/tanit.sorat](https://www.facebook.com/tanit.sorat))

[www.tanitsorat.com](http://www.tanitsorat.com)

0 1 1 8 4 7 7 6

ณ วันนี้มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จำนวน

เว็บไซต์คลังสมอง รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งพาวเวอร์พอยท์ และ e-Book เช่น รายงานผลกระทบภาคการส่งออกภายใต้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว รายงานยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจ การลงทุนประเทศเพื่อนบ้านฯ รายงานการศึกษาความต้องการภาคเอกชนและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ จากแผนพัฒนาระบบขนส่งฯ และหนังสือด้านโลจิสติกส์ต่างๆ

(สนใจเทปบันทึกการสัมภาษณ์ สามารถติดตามได้ที่ [www.youtube.com](https://www.youtube.com) โดยใช้คีย์เวิร์ด ดร.ธนิศ ไสรัตน์)